

Số: /BC-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Tự kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021. Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả tự kiểm tra như sau:

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Để triển khai có hiệu quả, kịp thời các Chương trình, kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện, ngay từ đầu năm Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản PBGDPL như: Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2021 của UBND huyện về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021; Kế hoạch số 1189/KH-UBND ngày 01/03/2021 Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 2037/KH-UBND ngày 06/4/2021 về Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021; Kế hoạch số 2380/KH-UBND ngày 27/4/2021 Tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí, hành vi văn hóa giao thông; vận động xây dựng văn hóa giao thông trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 2479/KH-UBND ngày 04/5/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021; Kế hoạch số 2710/KH-UBND ngày 18/5/2021 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Triệu Sơn; Kế hoạch số 4576/KH-UBND ngày 11/08/2021 thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 2204/KH-UBND ngày 15/04/2021 Về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Triệu Sơn năm 2021; Công văn số 3389/UBND-

TP ngày 25/06/2021 V/v Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy thực hiện “Tháng hành động về phòng, chống ma túy”; Công văn số 5627/UBND-TP ngày 12/10/2021 V/v triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hội đồng PHPBPL huyện tiếp tục tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các thành viên Hội đồng PHPBGDPL huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hệ thống đài truyền thanh, thông qua các hội nghị... và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương, đơn vị nhằm đưa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thực sự đi vào chiều sâu và đạt chất lượng cao hơn

2. Công tác triển khai Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Kết quả triển khai và tổng kết các đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Đề triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 31/KH-UBND của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Kế hoạch số 1230/KH-UBND ngày 03/3/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2021; Công văn triển khai về việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức triển khai một số nội dung công tác PBGDPL, Hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐTTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, HĐPHPBPL đã giao cho Phòng tư pháp tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện theo quy định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức, chất lượng cán bộ làm công tác PBGDPL. Kết quả từ năm 2017 đến nay huyện Triệu Sơn đã ban hành 40 Kế hoạch; 20 Công văn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL.

Trong 5 năm từ năm 2017 đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 135 hội nghị; các xã, thị trấn tổ chức được 220 hội nghị với 20.553 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 17536 tài liệu; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 25.322 lượt.

Bên cạnh việc tuyên truyền bằng các hội nghị, hội thi, UBND huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức như: Tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở; Tuyên truyền thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; Tuyên truyền pháp luật qua các phương tiện thông tin đại chúng; Tuyên truyền trên các phương tiện cô động trực quan: như pa-nô, áp phích, băng-zôn, khẩu hiệu; Tuyên truyền thông qua thi tìm hiểu pháp luật; Tuyên truyền thông qua hoạt động xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Ngoài các hình thức nêu trên, còn có các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác như: Hưởng ứng “Ngày pháp luật”, thông qua hoạt động của câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; tuyên truyền PBGDPL trong nhà trường; các hoạt động văn hóa - văn

nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ, tết; tuyên truyền trong các hoạt động tổ tụng dân sự, hình sự...

3. Công tác triển khai Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg về thành phần, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL; Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Công văn số 2232/BTP-PBGDPL ngày 08/07/2021 của Bộ Tư pháp về triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg. Để triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, cơ quan Thường trực của Hội đồng TTPBGDPL đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng PHPBGDPL huyện để thực hiện kiện toàn hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện năm 2021 và các năm tiếp theo.

4. Việc thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 về công nhận báo cáo viên cấp huyện năm 2021 với 15 Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 260 tuyên truyền viên pháp luật cơ sở; 255 Tổ hòa giải với 1.494 hòa giải viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hằng năm được rà soát kiện toàn và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng PBPL, góp phần nâng cao chất lượng công tác PBGDPL và hòa giải ở cơ sở. Đây là những hạt nhân quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân; góp phần tích cực trong việc hòa giải thành các vụ việc tranh chấp phát sinh từ cơ sở tránh để phát sinh điểm nóng; góp phần làm giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp.

Với sự qua Lực lượng Báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động tích cực, năng động trong công tác phổ biến kiến thức pháp luật trên địa bàn huyện. Sáng tạo truyền tải những thông điệp pháp luật không chỉ trong lĩnh vực chuyên ngành, mà còn mang kiến thức pháp lý về dịch bệnh Covid trong suốt thời gian dịch diễn biến phức tạp. Hàng năm UBND huyện đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải cơ sở cho lực lượng làm công tác này.

5. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Những tồn tại và hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn còn một số hạn chế như sau:

Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số ngành và đơn vị chưa kịp thời so với kế hoạch, văn bản đề ra. Hoạt động của các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện một số nơi còn mang tính hình thức, chưa phát huy cao nhiệm vụ được giao; Việc phối hợp, tuyên truyền PBGDPL giữa các cơ quan nhà nước, giữa các ngành và các đoàn thể có một số mặt chưa

được đồng bộ, thường xuyên, còn nặng về công tác chuyên môn; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL chưa tương xứng với tiềm năng.

b) Nguyên nhân

- Công tác PBGDPL mặc dù đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền nhưng chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao (về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực thực hiện. Hình thức PBGDPL tuy có nhiều đổi mới, đa dạng song chưa theo kịp tình hình thực tiễn, một số nơi chưa phù hợp với tính chất, đặc điểm của đối tượng.

- Do các thành viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL hoạt động theo cơ chế phối hợp, đa số các thành viên đều kiêm nhiệm, nặng về công việc chuyên môn nên không có nhiều thời gian đầu tư nghiên cứu sâu để thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nguồn nhân lực tuyên truyền viên pháp luật còn mỏng, hạn chế về số lượng và năng lực; kỹ năng tuyên truyền chưa chuyên sâu, nhất là ở các xã, thị trấn.

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên công tác tuyên truyền, PBGDPL bị hạn chế cả về số lượng và hình thức, chưa tổ chức triển khai tuyên truyền được nhiều.

- Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền, PBGDPL chưa được đảm bảo so với yêu cầu, thực tiễn.

II. CÔNG TÁC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ.

3.1. Tuyên truyền, phổ biến về hòa giải ở cơ sở

Thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở. UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật hòa giải ở cơ sở, Công văn số 285/UBND-TP của UBND huyện về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2020.

1. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với UBMTTQVN xã để tham mưu UBND xã ra quyết định kiện toàn các tổ hòa giải, công nhận, cho thôi làm hòa giải viên theo đúng quy định pháp luật đối với những tổ thực hiện việc sáp nhập thôn, phố trên địa bàn huyện theo Quyết định của UBND tỉnh. Hiện tại trên địa bàn huyện có 255 tổ hòa giải với 1494 hòa giải viên. Hàng năm theo Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ hòa giải.

2. Kết quả thực hiện hòa giải ở cơ sở

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với UBMTTQVN xã để tham mưu UBND xã ra quyết định kiện toàn các tổ hòa giải, công nhận, cho thôi làm hòa giải viên theo đúng quy định pháp luật đối với những tổ thực hiện việc sáp nhập thôn, phố trên địa bàn huyện theo Quyết định của UBND tỉnh. Hiện tại trên địa bàn huyện có 255 tổ hòa giải với 1494 hòa giải viên. Hàng năm theo Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL và trợ giúp pháp lý, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ hòa giải.

Năm 2021, các tổ hòa giải đã kịp thời tiếp nhận và tổ chức hòa giải nhiều vụ việc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; tỷ lệ các vụ hòa giải thành từng bước được nâng lên. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào việc giải quyết các mâu thuẫn, vướng

mắc tại cộng đồng dân cư; giảm bớt tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp; góp phần giữ gìn hạnh phúc gia đình, tình làng, nghĩa xóm; tăng cường an ninh chính trị tại thôn, xóm và khôi đại đoàn kết toàn dân. toàn huyện có 295 vụ việc. Trong đó: số vụ việc hoà giải thành 206 vụ, hoà giải không thành 73 vụ, vụ việc đang giải quyết 16 vụ.

3. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

Một số đơn vị cơ sở chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa và tầm quan trọng công tác hòa giải ở cơ sở, thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chưa có sự đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác hòa giải. Một số hòa giải viên còn hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải, trong quá trình hòa giải một số hòa giải viên ngại va chạm, chưa mạnh dạn, thiếu nhiệt tình nên chưa kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, hoạt động hòa giải còn thiếu chiều sâu, việc huy động các nguồn lực hợp pháp khác và xã hội hóa phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở chưa tương xứng với nhu cầu thực tiễn.

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Tình hình thực hiện ông tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn pháp luật

UBND huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản luật, chính sách mới liên quan đến công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật). Triển khai công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương trong công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, góp phần hoàn thành Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tổ chức quy trình đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2021 theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Nâng cao hiệu quả thi 11 hành Hiến pháp và pháp luật; công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dân chủ ở cơ sở và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt 05 tiêu chí, 24 chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật. Phấn đấu 90% trở lên số xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp cận pháp luật phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, với phương châm hướng về cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định chuẩn tiếp cận pháp luật thông qua các hình thức lồng ghép ở các hội nghị mở rộng, đài truyền thanh của huyện, xã để giúp cho các bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ các quy định của chuẩn tiếp cận pháp luật qua đó nâng cao ý thức, nhận thức để chấp hành đúng theo quy định.

Năm 2021, UBND huyện đã ban hành quyết định công nhận 34 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

2. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

a) Những tồn tại, hạn chế:

Sau một thời gian triển khai, công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn một số tồn tại như:

- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ mới, phức tạp, đối tượng đánh giá tuy đã thu hẹp là cấp xã nhưng các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai văn bản pháp luật, chính sách thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Do vậy, công tác để có thể đưa pháp luật đi vào cuộc sống một cách toàn diện đòi hỏi phải có thời gian, tính thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp các ngành cũng như bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn.

- Kinh phí cho công tác đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đang còn lỏng gập trong công tác phổ biến giáo dục, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. Nguồn kinh phí hạn hẹp, dẫn đến hiệu quả công tác chưa cao.

b) Nguyên nhân:

- Một số đơn vị cấp xã còn khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí nên khó bảo đảm đạt các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan (chưa bố trí đủ kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo diện tích làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...).

- Đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên cần sự phối hợp đồng bộ nhưng trên thực tế sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt ở cấp xã còn chưa kịp thời, đồng bộ.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị Sở Tư pháp và các cơ quan, ban, ngành tiếp tục quan tâm mở thêm các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

Trên đây là báo cáo tự kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện Triệu Sơn năm 2021./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch ;
- Lưu: VT, TP .

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Huy Dũng